



ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

.....

ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสม และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

๑. นายสำราญ ชำนาญไพร
๒. นายศุภชัย ปิติ

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

วันที่ สอบ	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.	สอบสัมภาษณ์ จำนวน ๘๐ คะแนน	ห้องผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ชั้น ๓

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือมีคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้มีคุณสมบัติตรงประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตั้งแต่นั้น

ค) เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาวันประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

บัตรประชาชนฉบับจริง มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน

ง)ระเบียบ

ง) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควรไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และถือว่าสละสิทธิ์

๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ก่อนเข้าสอบ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการประเมินสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการประเมิน

๔. ลำดับการสอบสัมภาษณ์ จะเป็นไปตามลำดับรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

๕. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาสั่งให้ยุติการสอบหรือสั่งงดให้คะแนน

๖. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องเตรียมสิ่งของหรือทรัพย์สินที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการประเมิน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

จ) การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ หลังใหม่ และทางเว็บไซต์ www.kbi.onab.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางพัทยา ทองเสถี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่